



# สรุปการแก้ไขรายงาน เรื่องสืบเนื่องและเรื่องคงค้าง จากการประชุมที่ผ่านมา

การประชุม AHWG9/2021 / 23 ก.ย. 64

## สรุปการแก้ไขรายงาน AHWG 8

- แก้ไขเนื้อหาในร่างรายงานการประชุม - โดยนางสาวพร้อมพร สกุลวัชรินทร์ นิตกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

ในหน้าที่ ๙ ย่อหน้าที่ ๒ ของข้อ ๓.๒ (ตามไฮไลท์สีเหลือง) จาก

นางสาวพร้อมพร สกุลวัชรินทร์ นิตกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร แจ้งเพิ่มเติมว่ากรมศุลกากรอยู่ระหว่างการรอคำนิยามไม้กฤษณาจากสภาอุตสาหกรรมฯ จังหวัดตาก ซึ่งเป็นผู้ประสานกับวิสาหกิจชุมชน และสมาคมน้ำมันไม้กฤษณา เนื่องจากการไม้กฤษณาอยู่ภายใต้การปรับลดอัตราภาษีส่งออกไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ จึงต้องนำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในคราวเดียวกัน

เป็น...

นางสาวพร้อมพร สกุลวัชรินทร์ นิตกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร แจ้งเพิ่มเติมว่าในการดำเนินการยกเว้นอากรขาออกไม้แปรรูปทุกประเภท ไม้รวก ไม้มะพร้าว และไม้อื่นๆ และปรับลดอัตราอากรขาออกไม้ท่อน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรมศุลกากรอยู่ระหว่างการรอคำนิยามไม้กฤษณาจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด วิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กฤษณา (ไม้หอม) แห่งประเทศไทย ผู้ส่งออกไม้กฤษณาของประเทศไทย และสมาคมการค้าน้ำมันไม้กฤษณาไทย ร่วมกันจัดทำคำนิยามไม้กฤษณา โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราดเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ และส่งผลการพิจารณากำหนดคำนิยามให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพิจารณา)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมป่าไม้ และกรมศุลกากรอยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการยกเว้นอากรขาออกของไม้แปรรูปเพื่อ  
ป้องกันการหลีกเลียงค่าอากร

ทั้งนี้ การปรับลดอัตราอากรขาออกของไม้กฤษณาและไม้ท่อนไม้แปรรูปเป็นการแก้ไขประกาศกระทรวงการคลัง ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราช  
กำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ภาค ๓ประเภท ๕ ไม้ ไม้แปรรูปและของทำด้วยไม้ ซึ่งต้องรวมเป็นเรื่องเดียวกันและขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  
เพื่อยกร่างประกาศกระทรวงการคลังไปในคราวเดียวกัน

- หากท่านใดต้องการขอแก้ไขรายงาน AHWG8 เพิ่มเติม ท่านสามารถส่งอีเมลมายังคุณทิพย์รัตน์ ลิมสายสุข  
(tippayarat.l@tefso.org) ภายใน 2 วัน หลังจบการประชุม



# สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปจาก AHWG 8/2021 และสถานะปัจจุบัน

1. กรมศุลกากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และส่วนรับรองการป่าไม้ ติดตามความก้าวหน้า การแก้ไขกฎหมายส่งออก และอัตราภาษีส่งออกไม้ท่อนสักและไม้อื่นๆ และนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สถานะ – เชิญผอ.สำนักเศรษฐกิจแจ้งความก้าวหน้าและผลจากการประชุมที่กรมศุลกากรได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมา
2. คณะทำงานกลุ่มย่อย SCC on PL พิจารณาผลการศึกษา การยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายและการประเมินความเสี่ยงของโรงงานแปรรูปขั้นต้นเมื่อรับไม้เข้าโรงงาน เพื่อนำมาพัฒนาเพิ่มเติมแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้โดยโรงงานแปรรูปขั้นต้น สถานะ – มีการพิจารณาในการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยแล้ว โดยจะนำเสนอรายละเอียดในวาระที่ 4.1
3. นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษา สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ปรับแก้ร่างแนวทาง SCC on PL และ SD ตามมติที่ประชุม และส่งให้สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้เพื่อประสานไปยังนายมนตรี นุชอนงค์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กรมป่าไม้ ในการเพิ่มเติมแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้โดยโรงงานแปรรูปขั้นต้น ก่อนดำเนินการออกประกาศ SD ต่อไป สถานะ – คุณรุ่งนภาได้ปรับแก้และส่งเอกสารดังกล่าวแก่สำนักเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้ว ในส่วนการเพิ่มเติมแนวทางการตรวจสอบนั้น ได้มีการหารือในคณะทำงานกลุ่มย่อยเมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา รายละเอียดจะนำเสนอในวาระที่ 4.1
4. สมาคมไม้เก่าทดสอบภาคสนาม SD ของไม้เก่า และนำผลมาพิจารณาเพื่อปรับแก้ร่างแนวทางต่อไป สถานะ – อยู่ระหว่างการทดสอบภาคสนาม SD ของไม้เก่า และจะนำกลับมาหารือกับคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ อีกครั้งในภายหลัง

## เรื่องค่างจากการประชุมปี 2563 - 2564 (1)

| หัวข้อ   | รายละเอียด   | มติจากการประชุม | สถานะ  |
|--|--|-----------------|--|
| 1. FTI จัดประชุมระดมความเห็นเรื่อง PS  | FTI จัดประชุมระดมความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่าง PS                | AHWG 1/2021     | เลื่อนการประชุมและยังไม่กำหนดวันประชุม   |
| 2. IC SWG ทหาหรือเรื่องการควบคุมไม้แก่นำเข้า   | N/A  | AHWG 3/2021     | เนื่องจากการนำเข้าไม้ ไม่ได้แบ่งแยกกลุ่มไม้เก่าและไม้ใหม่ จึงไม่ได้มีการทหาหรือเรื่องการควบคุมไม้แก่นำเข้า   |
| 3. จัดประชุมทหาหรือเรื่องผลิตภัณฑ์ใน PS แต่ไม่อยู่ในควบคุมของ พ.ร.บ. ป่าไม้ เช่น เยื่อกระดาษ | THA-TLAS&SCC SWG ร่วมด้วย FTI เชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าทหาหรือ | AHWG 3/2021     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ได้มีการรายงานในที่ประชุม AHWG 8 แล้ว และได้พิจารณาว่าจะใช้ C/O สำหรับกระดาษจากวัสดุรีไซเคิล โดยมอบให้สภาอุตสาหกรรม ฯ เป็นผู้ออก และออกเป็นปี</li><li>- สำหรับ THA-TLAS&amp;SCC ยังไม่ได้ปรับเข้าในร่างภาคผนวก</li></ul> |

## เรื่องค่างจากการประชุมปี 2563 - 2564 (2)

| หัวข้อ  | รายละเอียด  | มติจากการประชุม | สถานะ  |
|---|---|-----------------|--|
| 4. AHWG 9/2020 RECOFTC จัดประชุมระดมความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โครงการศึกษาบทบาท CSO ของไทยในกระบวนการ VPA ในเดือน ก.ค. และนำเสนอให้ที่ประชุมทราบ | RECOFTC ดำเนินโครงการศึกษาการรื้อฟื้นการติดตามผลกระทบของวีพีเอ (VPA Impact Monitoring) และการติดตามอิสระ (Independent Monitoring) (ตามมติการประชุม AHWG 9/2563) – ศึกษาเสร็จแล้ว ในปี 2563-2564 | AHWG 3/2021     | - อยู่ระหว่างการสรุปผลการประชุมดังกล่าว และจะนำเสนอให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง   |
| 5. ร่าง กระบวนการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้เก่าและผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้เก่า  | RT SWG ยกร่าง และนำเสนอ AHWG เพื่อพิจารณา   | AHWG4/2021      | - จัดการประชุม RT5 แล้วเมื่อวันที่ 24 ส.ค. โดยที่ประชุมมีมติให้คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ พิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้เก่า และข้อเสนอแนะทางนโยบาย (วาระที่ 4.2) |
| 6. ประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐเรื่องการพัฒนาโครงสร้างและกฎระเบียบ เพื่อรองรับการควบคุมการนำเข้าไม้   | กรมป่าไม้จัดประชุมร่วมกับ กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการเตรียมการด้านโครงสร้างและกฎระเบียบ สำหรับการควบคุมการนำเข้าไม้                        | AHWG 5/2021     | - มีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อหารือการเตรียมการด้านโครงสร้างและกฎระเบียบ สำหรับการควบคุมการนำเข้าไม้<br>- เชิญนายบุญสุรีย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติม                       |

## เรื่องค่างจากการประชุมปี 2563 - 2564 (3)

| หัวข้อ   | รายละเอียด   | มติจากการประชุม | สถานะ   |
|--|--|-----------------|---|
| 7. การพิจารณาร่าง VPA Legal Text   | SC1/2021 มีมติให้ กรมสนธิสัญญาฯ และกรมวิชาการเกษตร พิจารณาเอกสารเพิ่ม และหารือแผนการทำงานอีกครั้งใน SC2/2021 (กรมศุลกากร, กรมเจรจา, กรมสนธิสัญญาฯ กรมวิชาการเกษตร และกรมยุโรป ส่งความเห็นกลับมาที่กรมป่าไม้แล้ว) | AHWG 5/2021     | ยังไม่ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมใน SC เนื่องจากมีการเลื่อนการประชุม (ยังไม่มีกำหนดวันประชุม)                                      |
| 8. นำร่าง PS เข้าที่ประชุม SC2/2021  | สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ นำร่าง PS เข้าที่ประชุม SC2/2021 เพื่อพิจารณาก่อนส่งให้ EU  | AHWG 6/2021     | FLEGT Asia ได้ให้ความเห็นกลับมาแล้ว อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพิจารณาของคณะทำงานกลุ่มย่อย  |
| 9. PBL SWG หรือ SD ส.ป.ก. ต่อ  | RECOFTC หัวหน้าคณะทำงานกลุ่มย่อย PBL นำคณะทำงานฯ หรือเรื่อง SD ในที่ดินสปก. ต่อ  | AHWG 6/2021     | ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย PBL6 เมื่อวันที่ 20 ส.ค. โดยที่ประชุมมีมติให้นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานในวาระที่ 3.1.3 |
| 10. คุณภาวิณี อุดมใหม่ นำเรื่องเกณฑ์ความเสี่ยง WGI ให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง | คุณภาวิณี ที่ปรึกษาการจัดทำภาคผนวก IC นำเรื่องเกณฑ์ความเสี่ยง WGI ให้ที่ประชุมพิจารณา  | AHWG 6/2021     | ยังไม่มีความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว   |



# เรื่องค่างจากการประชุมปี 2563 - 2564 (4)

| หัวข้อ  | รายละเอียด  | มติจากการประชุม | สถานะ   |
|---|---|-----------------|---|
| 11. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ หรือกับกลุ่มนิติการ และศูนย์เทคโนโลยีฯ เรื่องกฎหมาย และระบบเพื่อรองรับ IC  | AHWG6 มีมติให้สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้หรือกับกลุ่มนิติการและศูนย์เทคโนโลยีฯ เรื่องกฎหมายและระบบเพื่อรองรับ IC   | AHWG 6/2021     | อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอระบบการตรวจสอบไม้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการออกไปเบิกทาง   |
| 12. สภาอุตสาหกรรมฯ ทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องแนวทางยืนยันความถูกต้องของไม้ในที่ดินเอกชน  | AHWG7 มีมติให้สภาอุตสาหกรรมฯ เริ่มดำเนินการทำสื่อประชาสัมพันธ์ SD ในที่ดินเอกชน   | AHWG 7/2021     | <ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างพัฒนา VDO ทั้ง 2 ชุด</li> <li>16 ก.ย. 64 คณะทำงานกลุ่มย่อยฯ ให้ความเห็นเพื่อปรับแก้ใน VDO ชุดที่ 1</li> <li>Producer ดำเนินการจัดทำ VDO หลังจากปรับปรุง Script คำแนะนำ</li> </ul>         |
| 13. นางสาวรุ่งนภา สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ปรับแก้แนวทางการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และส่งฉบับภาษาอังกฤษให้สำนักงานเลขาฯ เพื่อส่งให้ FLEGT Asia | AHWG7 มีมติให้ปรับแก้แนวทางการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และส่งฉบับภาษาอังกฤษให้ FLEGT Asia ให้ความเห็นเบื้องต้น   | AHWG 7/2021     | <ul style="list-style-type: none"> <li>นางสาวรุ่งนภาฯ ได้จัดส่งให้ทาง TEFSO และทาง TEFSO ได้จัดส่งให้ทาง EFI และได้รับการตอบกลับมาเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา</li> <li>คณะทำงานกลุ่มย่อยฯ จะต้องหารือเพิ่มเติมต่อไป</li> </ul> |
| 14. ส่วนมาตรฐานการป่าไม้ ร่วมด้วย กรมสวัสดิการฯ จัดประชุมพัฒนา GLP โดยเชิญผู้ประกอบการรายย่อยเข้าร่วม และให้หารือข้อเสนอแนะจากที่ประชุม AHWG 7                  | AHWG7 มีมติให้ส่วนมาตรฐานการป่าไม้ ดำเนินการจัดประชุมกับกรมสวัสดิการฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานแรงงานด้านการป่าไม้ในรูปแบบของแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labor Practices: GLP) | AHWG 7/2021     | อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานในกรมป่าไม้เกี่ยวกับแนวทางเรื่องแรงงานเพื่อเตรียมการประชุม หากมีการจัดประชุมจะนำข้อเสนอแนะจาก AHWG 7 นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย  |



---

ขอบคุณค่ะ

ขอเชิญให้ความเห็นเพิ่มเติม...

---

